



ที่ อว ๐๒๐๙.๓/ว ๑๒๘๘

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กทม. ๑๐๕๐๐

๑๘ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความคิดเห็นต่อการให้บริการด้านการบริหารงานบุคคลในสถาบัน
อุดมศึกษาของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบสำรวจความคิดเห็นต่อการให้บริการด้านการบริหารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา
ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้จัดทำ
แบบสำรวจความคิดเห็นต่อการให้บริการด้านการบริหารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อรับทราบความต้องการ
และความคาดหวังของสถาบันอุดมศึกษา ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติตามกฎระเบียบ หลักเกณฑ์
ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษาของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
(ก.พ.อ.) และคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) ซึ่งสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ จะนำความคิดเห็น
ที่ได้รับไปประกอบการพิจารณาทบทวน พัฒนา และปรับปรุงกฎระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่อไป

ในการนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จึงขอ
ความอนุเคราะห์ท่าน คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา
ตอบแบบสำรวจความคิดเห็นต่อการให้บริการด้านการบริหารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา ตาม QR Code
ที่ส่งมาด้วยนี้ และกรุณาตอบแบบสำรวจดังกล่าว ภายในวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ทั้งนี้ หากต้องการ
ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อคุณกรองแก้ว นุชรักษา นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ หมายเลขโทรศัพท์
๐ ๒๖๑๐ ๕๒๙๙

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ด้วย จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(รองศาสตราจารย์พาสีทธิ์ หล่อธีรพงศ์)

รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

กองส่งเสริมและพัฒนาทุนทางปัญญา

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการใช้ประโยชน์จากทุนทางปัญญา

โทร. ๐ ๒๖๑๐ ๕๒๙๙

โทรสาร ๐ ๒๓๕๔ ๕๕๕๑

แบบสำรวจความคิดเห็นต่อการให้บริการด้านการบริหารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา
ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)

ชื่อแบบสำรวจ	กลุ่มเป้าหมาย	ช่องทาง การแสดงความคิดเห็น
[1] แบบสำรวจความคิดเห็นต่อ การให้บริการ ด้านตำแหน่งทางวิชาการ	คณาจารย์ งานด้านตำแหน่งทางวิชาการ	 https://shorturl.at/DINY2
[2] แบบสำรวจความคิดเห็นต่อ การให้บริการ ด้านการบริหารทรัพยากร บุคคล [HRM]	งานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล	 https://shorturl.at/mGV01
[3] แบบสำรวจความคิดเห็นต่อ การให้บริการ ด้านการพัฒนาทรัพยากร บุคคล [HRD]	งานด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล	 https://shorturl.at/aNVY8
[4] แบบสำรวจความคิดเห็นต่อ การให้บริการ ด้านการวางแผนทรัพยากร บุคคล [HRP]	งานด้านนโยบายและแผน	 https://shorturl.at/bAMRS